

www.gpf.or.th/thai๒๐๑๓/member/retire.asp เว็บไซต์รวมเรื่อง Undo กบข.
www.gpf.or.th/download/Undo_Final.pdf Presentation เรื่อง Undo กบข.

โพสต์ทูเดย์ Post Today Circulation: 320,000 Ad Rate: 1,500	Section: First Section/การเมือง วันที่: จันทร์ 25 สิงหาคม 2557 ปีที่: 12 ฉบับที่: 4218 หน้า: A5(บนซ้าย) Col.Inch: 70.10 Ad Value: 105,150 PRValue (x3): 315,450 ศิลปิน: สีสี่ หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: เปิดกฎหมายย้อนประเดิมงาน สนช.
--	--

เปิดกฎหมายย้อน ประเดิมงาน สนช.

กินข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

สัปดาห์นี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โดยตั้งเป่าพิจารณาให้ได้ถึง 6 ฉบับ จาก 10 ฉบับ ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เสนอเข้ามามายัง สนช. และคาดว่าในวันที่ 28 ส.ค. จะสามารถลงมติรับหลักการวาระที่ 1 ได้ทั้งหมด

สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. แต่ละฉบับนั้นมีรายละเอียดดังนี้ **ฉบับที่ 1 ร่าง พ.ร.บ.การถวายความปลอดภัย** กำหนดให้สมุหราชองครักษ์โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี มีอำนาจออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศกรมราชองครักษ์ เพื่อการถวายความปลอดภัยและมีอำนาจกำหนดหลักปฏิบัติว่าด้วยการถวายความปลอดภัยเพื่อใช้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการถวายความปลอดภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์

ฉบับที่ 2 ร่าง พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงกระบวนการทวงถามหนี้จากลูกหนี้ของผู้ทวงถามหนี้ไว้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ต้องติดต่อตามสถานที่ที่ลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้โดยผู้ทวงถามหนี้ได้พยายามติดต่อตามสมควรแล้ว ให้ติดต่อตามสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประกาศกำหนด

2.ในกรณีติดต่อโดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือบุคคล ให้ติดต่อได้ตั้งแต่



เวลา 09.00-20.00 น. หากติดต่อไม่ได้ให้ติดต่อได้ในเวลาอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

3.ผู้ทวงถามหนี้ต้องแจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อหน่วยงาน ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ให้สินเชื่อ ให้ผู้รับมอบอำนาจนั้นแสดงหลักฐานการมอบอำนาจด้วย โดยกำหนดห้ามไม่ให้ผู้ทวงถามหนี้กระทำการในลักษณะที่เป็นเท็จ หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการทวงถามหนี้ โดยแสดงหรือใช้เครื่องหมายหรือเครื่องแบบหรือข้อความที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นการกระทำของศาล เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ

ฉบับที่ 3 ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ค้าประกันในกรณีหนี้ออนาคตก หรือหนี้ที่มีเงื่อนไขให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น แก้ไขเพิ่มเติมให้การค้าประกันหนี้ออนาคตก หรือหนี้ที่มีเงื่อนไข ต้องกำหนดรายละเอียดของ

หนี้และขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ค้าประกัน รวมทั้งจำกัดความรับผิดชอบผู้ค้าประกันไว้เฉพาะหนี้ตามสัญญาเท่านั้น เป็นต้น จากเดิมที่ผู้ค้าประกันไม่ได้รับความคุ้มครองจนต้องกลายเป็นผู้ถูกฟ้องล้มละลาย

ฉบับที่ 4 ร่าง พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 กำหนดให้บุคคลที่มีสิทธิขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย 1.ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2.ผู้รับบำนาญซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนตาม พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และ 3.ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ทั้งนี้ เนื่องจากการบริหารของกองทุนมีผลประกอบการที่ไม่ดี จนส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนควรได้รับ